

# Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến huyện



Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương triển khai kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh.

Cải tạo cơ sở vật chất, phát triển kỹ thuật mới, chuyên sâu, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ... là những giải pháp mà các bệnh viện tuyến huyện đang thực hiện nhằm thay đổi diện mạo, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với các bệnh viện trước bài toán tự chủ.

Là bệnh viện hạng II với 22 khoa, phòng, 300 giường kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ luôn nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ngoài việc tiếp đón chu đáo, thực hiện tốt công tác chuyên môn, triển khai các kỹ thuật theo phân tuyến, kỹ thuật mới và hoạt động quản lý chất lượng, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện cũng đã chú trọng thực hiện bệnh viện xanh, sạch, đẹp, đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải bề mặt, mua sắm thêm máy móc, dụng cụ chuyên môn, liên doanh, liên kết đặt một số trang thiết bị kỹ thuật cao phục vụ cho công

tác khám chữa bệnh... Nhờ đó, số lượng khám, điều trị nội trú tại Bệnh viện tăng. Nếu như năm 2021, số lượt bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện là hơn 142.000 lượt thì năm 2022 là hơn 169.000 lượt. Số lượng bệnh nhân điều trị nội trú cũng tăng, năm 2021 là hơn 15.300 người thì năm 2022 là hơn 18.500 người. Qua khảo sát, sự hài lòng của người bệnh khi điều trị ngoại trú, nội trú đều đạt trên 97%.

Bác sĩ Nguyễn Đông Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ cho biết: Thời gian tới, Bệnh viện sẽ ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, phát triển thêm kỹ thuật mới; khám chữa bệnh theo yêu cầu, đăng ký khám chữa bệnh từ xa; nâng cao ý thức và tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh đó, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, các phương tiện phục vụ người bệnh; tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chú trọng hình thức cam kết chỉ việc, đào tạo ngắn hạn, liên tục theo nhu cầu đơn vị.

Từng là bệnh viện có lượng bệnh nhân đến khám, điều trị ngoại khoa thấp, thế nhưng thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hiện Bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu như: tán sỏi qua da; kết hợp xương trong chấn thương, phẫu thuật nội soi, cắt túi mật nội soi, khâu lỗ thủng dạ dày... Những kỹ thuật trước đây chưa thực hiện được, phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên thì nay Bệnh viện đã thực hiện thành công. Việc thực hiện được nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu đã thu hút số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị. Sở Y tế cũng đã có những chỉ đạo đối với các đơn vị, yêu cầu rà soát lại hiện trạng, định hướng lộ trình phát triển, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm như: phát triển kỹ thuật gi, cần đầu tư khoa, phòng, đào tạo nhân lực... để phát triển đúng lộ trình theo từng năm, từng giai đoạn.

Dù còn thiếu về nhân lực và trang thiết bị, cơ sở vật chất ở một số nơi đã xuống cấp song với sự quan tâm của tỉnh, ngành y tế, sự nỗ lực, quyết tâm của từng đơn vị, công tác khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến huyện đang có những nét khởi sắc. Các đơn vị ngày càng khẳng định được vai trò, niềm tin với người bệnh, góp phần cùng các cơ sở y tế trong tỉnh thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HOÀNG LANH

## ĐÔNG HƯNG

# Sôi nổi phong trào dân vũ thể thao

Những năm gần đây, phong trào dân vũ thể thao đã thu hút đông đảo phụ nữ trên địa bàn huyện Đông Hưng tham gia, giúp chị em nâng cao sức khỏe, xây dựng nét đẹp người phụ nữ thời đại mới.

Màn đồng diễn dân vũ của hơn 600 chị em đến từ các câu lạc bộ (CLB) dân vũ và khiêu vũ trong và ngoài huyện Đông Hưng tại sân nhà văn hóa huyện đầu tháng 3 vừa qua đã lan tỏa tinh thần tập luyện dân vũ tới tất cả phụ nữ trong huyện. Chị Vũ Thị Thuận, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện cho biết: Phong trào dân vũ thể thao phát triển sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn huyện. Thông qua phong trào, chị em có sân chơi bổ ích, lành mạnh, tự tin hơn trong môi trường của cuộc sống, từ giao tiếp đến cách ăn mặc, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Để đáp ứng nguyện vọng của chị em, Hội LHPN huyện, Hội LHPN các xã thường xuyên tổ chức giao lưu để chị em thể hiện những bài đã tập, chia sẻ, học hỏi nhau, đồng thời lựa chọn ra CLB xuất sắc tham dự hội thi dân vũ cấp tỉnh. Năm 2022, huyện có 1 CLB đạt giải nhì, 1 CLB đạt giải ba hội thi dân vũ cấp tỉnh.



Một tiết mục của câu lạc bộ dân vũ xã Đông Quang.

giữa khiêu vũ, thể dục nhịp điệu và các bài tập thể dục kết hợp. Phần âm nhạc khá phong phú, đa dạng, từ các giai điệu sôi động như cha cha, tango cho đến các giai điệu nhẹ nhàng như valse hay rumba... cuốn hút người xem. Chị Nguyễn Thị Lanh, xã Đông Xá chia sẻ: Từ khi có CLB dân vũ, tôi bỏ trị việc nhà tham gia tập luyện thường xuyên cùng chị em. Ban đầu chúng tôi tự tìm hiểu bài mẫu trên mạng internet, sau đó người biết dạy người chưa biết, hướng dẫn nhau từng động tác sao cho thật

nhuần nhuyễn. Ngoài tập luyện nâng cao sức khỏe hàng ngày, CLB dân vũ của chúng tôi còn đi biểu diễn tại các hội nghị, lễ kỷ niệm, buổi giao lưu của xã, của huyện. Nhảy dân vũ giúp chị em có sức khỏe, niềm vui, từ đó hằng hái lao động, sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Phong trào dân vũ thể thao của phụ nữ Đông Hưng nói riêng, Thái Bình nói chung bắt nguồn từ xã Phú Lương (Đông Hưng) do anh Phan Thế Nông, công chức văn hóa xã đưa về.

HIỆU NGHĨA



Hơn 600 phụ nữ đồng diễn dân vũ thể thao.

Dân vũ thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phát triển hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở mà còn góp phần quan trọng nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân, xây dựng hình ảnh người phụ nữ nông thôn tự tin, hiện đại. Các buổi tối, chị em lại tập trung về nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để tập luyện. Gần như 100% tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn huyện đã thành lập CLB dân vũ thể thao. Trung bình mỗi CLB có 20 - 30 thành viên tham gia thường xuyên. Mỗi buổi tập kéo dài hơn 1 giờ với khoảng 10 bài tập xen kẽ

# "Dân vận khéo" trong hiến đất mở đường ở An Khê

Với tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung và "khéo" trong công tác tuyên truyền, vận động, cấp ủy, chính quyền xã An Khê (Quỳnh Phụ) đã thành công vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất trị giá hàng tỷ đồng để mở rộng đường giao thông; đồng thời, kêu gọi được nguồn lực đáng kể để hỗ trợ cho các gia đình hiến đất và phải di dời tài sản.

Người xưa có câu "tác đất, tác vàng", điều này hoàn toàn đúng với giá trị đất hiện tại ở xã An Khê hiện nay. Đặc biệt, ở khu vực trung tâm xã giá trị đất lên tới 20 - 30 triệu đồng/m<sup>2</sup>, cao hơn rất nhiều so

với mặt bằng chung ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, khi triển khai nâng cấp, mở rộng 2 tuyến đường huyết mạch của xã (tuyến 1 từ di tích lịch sử đến Lộng Khê đi di tích lịch sử đình Hiệp Lục và tuyến 2 từ di tích lịch sử đến Lộng Khê đi đê 218) người dân đều vui vẻ hiến đất cũng như tài sản trên đất để mở rộng đường. Bà Đỗ Thị Mến, thôn Lộng Khê 4 chia sẻ: Con đường này trước đây chỉ rộng khoảng 4m, các phương tiện vận tải lớn đi lại khó khăn, nhiều đoạn xuống cấp do đường xây dựng cách đây đã khá lâu. Vì vậy, khi có chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường, bà con đều

phấn khởi, tuy nhiên cũng khá e dè vì các gia đình đều xây dựng các công trình kiên cố trên đất. Sau khi được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ xã tới thôn tuyên truyền, vận động, vì lợi ích chung nên các gia đình bảo nhau cùng hiến đất để mở rộng đường. Gia đình tôi đã hiến 18m<sup>2</sup> đất ở, đồng thời tháo dỡ toàn bộ tường bao, cổng dậu, cắt mái, phá bỏ một phần tường nhà. Hiện mặt đường mở rộng lên 7,5m giao thương đi lại thuận lợi, ngoài ra hệ thống thoát nước được nâng cấp nên không còn tình trạng úng lụt khi xảy ra mưa lớn như trước.

Ở thôn Hiệp Lục, 31 hộ cũng đồng thuận hiến hàng trăm mét vuông đất ở để làm đường. Ông Phạm Văn Chiếm, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Khi nhận được chủ trương nâng cấp, cải tạo tuyến đường qua địa bàn thôn, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ hết sức khẩn đơ địa bàn đất chật, người đông, sát hai bên đường nhân dân đều đã xây dựng các công trình kiên cố có giá trị cao. Để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, chúng tôi đã thành lập ban vận động gồm các đồng chí trong chi ủy, chính quyền, các đoàn thể của thôn, các đồng chí đảng viên, quần chúng tích cực, có uy tín trong cộng đồng tới từng nhà tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu được con đường trước hết là người dân ở hai bên đường, đồng thời thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển. Mặc dù có nhiều hộ chúng tôi phải vận động nhiều lần, tuy nhiên "mưa dầm thấm lâu" nên cuối cùng tất cả các hộ đều đồng tình ủng hộ.

Theo đồng chí Đỗ Thanh Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Khê: Hai tuyến đường nâng cấp, mở rộng được huyện đầu tư có chiều dài 1.330m liên quan tới 75 gia đình phải hiến đất, trong đó đất nông nghiệp hơn 742m<sup>2</sup>, đất ở hơn 482m<sup>2</sup>.



Gia đình bà Đỗ Thị Mến, thôn Lộng Khê 4 (người bên trái) hiến 18m<sup>2</sup> đất ở, đồng thời tháo dỡ toàn bộ tường bao, cổng dậu, cắt mái, phá bỏ một phần tường nhà để làm đường.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên 100% gia đình đều đồng thuận hiến đất và tự nguyện tháo dỡ công trình trên đất, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, trong đó gia đình hiến nhiều nhất gần 30m<sup>2</sup> đất với giá trị gần 200 triệu đồng. Nhiệm vụ của gia đình sau khi đi thi công lắp đặt hoàn chỉnh rãnh thoát nước đã chủ động xây dựng lại tường bao, cổng dậu mà chưa cần hỗ trợ. Sau khi kiểm đếm, xác định số tiền trả cho các gia đình có tài sản trên đất là trên 1,1 tỷ đồng và gần 1 tỷ đồng di dời cột điện, đường nước sạch sinh hoạt, trong khi ngân sách xã khó khăn, còn kinh phí cải tạo, nâng cấp đường không có hỗ trợ tài sản xây dựng cho các hộ góp quyền sử dụng đất, vì vậy, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc vận động nhân dân không phải hiến đất, con em xa quê ủng hộ tiền, vật chất để hỗ trợ các gia đình xây dựng lại các công trình phải tháo dỡ. Đến nay, ban vận động của xã cũng như các thôn đã huy động được gần 600 triệu đồng. Với số tiền huy động được, các thôn đã hỗ trợ một phần cho các gia đình hiến đất xây dựng lại các công trình hiện nay, việc kêu gọi huy động nguồn lực hiện đang được cấp ủy, chính quyền từ xã tới thôn tiếp tục triển khai để hỗ trợ kịp thời cho các gia đình hiến đất và phải di dời tài sản xây dựng lại các công trình, đồng thời góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

ĐÀO QUỲN

## NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Thu nhận 89 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện



Tuổi trẻ ngành thông tin và truyền thông tham gia hiến máu tình nguyện.

Chi đoàn Thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các chi đoàn thanh niên ngành, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN). Với thông điệp "Trái tim đến trái tim", ngày hội HMTN đã thu hút hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, người lao động ngành thông

tin và truyền thông đăng ký tham gia. Kết quả, Ban tổ chức thu nhận 89 đơn vị máu an toàn.

Đây là hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ ngành thông tin và truyền thông trong các hoạt động xã hội, đặc biệt là hoạt động HMTN. Qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh.

THU TRANG

## HƯNG HÀ Phát động tháng hoạt động thể dục thể thao và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023

UBND huyện Hưng Hà vừa tổ chức phát động tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Thời gian qua, huyện Hưng Hà tập trung đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, tỷ lệ người dân thường xuyên luyện tập thể dục thể

thao đạt trên 60%; tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể thao đạt trên 30%; toàn huyện có hàng trăm câu lạc bộ thể dục thể thao; hàng năm, nhiều giải thể thao được tổ chức như chạy, bơi, cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông...

Tại lễ phát động, các đại biểu và lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, nhân dân trên địa bàn đã sôi nổi hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với cự ly 1.000m.

THANH THỦY